

“Be Professional” ที่นี้มีอาชีพ

สารจาก นายนคร ศิลปอาชา

ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการพัฒนากำลังคนซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลพัฒนาคนในอาชีพต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และในอนาคตทุกภาคส่วนสามารถนำมาตราฐานอาชีพไปใช้ต่อยอดในการศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยรวมทั้งภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม และสนับสนุนระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศอย่างบูรณาการ

นอกจากนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังมีหน้าที่ฝึกอบรมให้คนเหล่านี้ได้ลงมือทำ และปฏิบัติจริงอย่างมีมาตรฐาน ด้วยการอ้างอิงมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และอนุมัติให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะแก่บุคคลในสาขาวิชาชีพ ทำให้คนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงประกอบอาชีพได้จริงตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถขับเคลื่อนประเทศให้สมกับที่พวกเราเป็น “Be Professional” ที่นี้มีอาชีพ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์การทำงานอย่างมืออาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



“เพราะศักยภาพของคน มีความสำคัญไม่น้อยกว่าใบปริญญา”

สารจาก นายบพดล ปิยะตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถของคน โดยประกาศนียบัตรที่เป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่า ประชาชนคนไทยในทุกอาชีพ ทุกคนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพเป็น “มืออาชีพ” ตัวจริงที่พร้อมลงสู่สนามการแข่งขันในตลาดแรงงาน ไม่เพียงการสร้างคนแต่เรายังพัฒนาคนยกระดับสมรรถนะบุคคลให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ เพื่อเป็นการเสริมรากฐานความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของชาติ

การเสริมสร้างรากฐานความแข็งแกร่งในชาติ นับเป็นสิ่งที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินการมาตลอดนับแต่จัดตั้งสถาบันฯ ในปี 2554 ด้วยการร่วมกับผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำมาตรฐานอาชีพและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล แล้วกว่า 775 อาชีพ นำมาประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ก่อนออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมหนังสือรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้กับผู้ที่เข้ารับการประเมิน ที่มีทั้งผู้ที่มีวุฒิการศึกษา และไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งใบรับรองฯ นี้จะเป็นเครื่องยืนยันให้กับบุคคลที่ผ่านการประเมินฯ ว่า “เขาคอนั้นเป็นคนมืออาชีพตัวจริง ที่มีศักยภาพมาตรฐานตามแนวทางที่เป็นสากล” เพราะศักยภาพของคน มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าใบปริญญา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังพยายามหาแนวทางที่ช่วยให้ผู้ผ่านการประเมินสามารถต่อยอดในอาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่าง ๆ อย่างออมสิน หรือ SME D Bank ด้วยการเติมทักษะ เติมทุน หรือจะเป็นการพันธมิตรอย่าง บสย. ที่จะช่วยเป็นที่เลี้ยงให้คนในอาชีพที่สำคัญคือความพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจการให้กับผู้ผ่านการประเมิน อย่างการใช้แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับคนในอาชีพ เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืนในภาวะการแข่งขันสูงทางด้านแรงงาน เราจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้ และเป็นทางเลือกที่ตลาดต้องการตัวการได้รับการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าคุณเป็นมืออาชีพตัวจริง ที่เต็มไปด้วยศักยภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

